



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๕ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของกรมประชาสัมพันธ์ ในมติการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

เรียน ท่านประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ, ท่านสมาชิก และผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ
ประกายวรรณ อิศวสกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ สวัสดิ์ดีค่ะ

ก่อนอื่น กรมประชาสัมพันธ์ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้พัฒนา
เอกสารร่างข้อเสนอที่ผ่านการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีความรุนแรง และ
รวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ระบบสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม / รวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของ
ผู้คนทั่วโลก ต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม แต่แต่ละประเทศต้องกำหนดแนวทาง มาตรการ วิธีการแก้ไขปัญหา
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควบคู่ไปกับการป้องกัน และสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 อย่างเป็นระบบและต้องทันสถานการณ์

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ที่มีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้กำหนดเรื่องสื่อสาร
ที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไว้ ๒ เรื่อง จาก ๗ เรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19 เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ ๒๐ กระทรวง ใช้เป็นประเด็นการสื่อสารหลักในปี

เรื่องแรก คือ เรื่อง ระบบสาธารณสุขและการบริหารจัดการสถานการณ์ โควิด-19 แบบเชิงรุก

เรื่องที่สอง คือ เรื่อง ความเข้าใจถึงวิถีชีวิตแบบ New Normal เพื่อใช้ชีวิตกับ COVID-19 ในระยะยาว

รวมทั้ง กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำโครงการประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทั้งโทรทัศน์ช่อง NBT2HD และ Facebook Lives / จัดรายการ
NBT รวมใจสู้ภัย COVID-19 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับ ศบค. ในการกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ประจำวัน / จัดรายการวิทยุ / จัดทำสื่อดิจิทัล / จัดทำสื่อกิจกรรม และสื่ออื่นๆ รวมถึงมี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัด ที่ช่วยกระจายสื่อสารข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง เชื่อถือได้ ลดข่าวลวง /
โดยมีจุดมุ่งหมาย **“ประชาชนคนสุดท้ายต้องได้รู้”**



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริรักษ์ ไทรคมนาคนแห่งชาติจำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

กรมประชาสัมพันธ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และขอสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพครั้งนี้ ในทุกประเด็นค่ะ

ประกายวรรณ อิศวสกุล
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานโยบาย
และแผนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔